



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการภูมิภาค ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) เขตสุขภาพที่ 1 - 3

วันที่ 13 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

\*\*\*\*\*

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ



การแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการภูมิภาคผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) เขตสุขภาพที่ 1 - 3 พร้อมทั้งมอบนโยบายการดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) โดยมีนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

การประชุมดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้

1. นางสุทธิพร เทรฐยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร บรรยายเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting)
2. นายแพทย์กุลธนิต วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย บรรยายเรื่อง การใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3. อาจารย์ฉัตรวันชัย พวงมาลัย แพทย์แผนไทยประยุกต์พวงมาลัยติ๊กจิกฉา สหคลินิก บรรยายเรื่อง การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในการดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4. นางสาวจิรนนท์ บุญอิม แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร บรรยายเรื่อง การให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting)

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



